

Khóa Ôn Gọi Hè



Nhà Mẹ Tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ bỗng nhiên tràn ngập không khí rộn ràng, vui tươi... và là tâm điểm của cả Tỉnh dòng ngay lúc này. Không khí tươi trẻ đó đến từ sự năng động, tươi vui của các em về tham gia khóa tìm hiểu Ôn Gọi đến từ ba vùng miền khác nhau trên cả nước, từ Miền Bắc với Giáo xứ Vinh Sơn Thái Bình cho đến Miền Trung là Đăk Nông và Miền Nam từ thủ phủ Tây Đô – Cần Thơ trải dài đến mũi Cà Mau vùng sông nước.



Khóa tìm hiểu bắt đầu từ ngày 08 đến ngày 13 tháng 07 năm 2024. Ngay từ sáng sớm bầu khí nô nức, cười đùa, tay trong tay đã râm ran trước cổng nhà Dòng, các em đến tập trung ghi danh, chia tổ, nhận phòng và sắp xếp đồ cá nhân trong niềm phấn khởi, vui tươi và rạng rỡ trên từng khuôn mặt.



Khóa tìm hiểu chính thức được khai mạc vào lúc 10 giờ 30 phút với sự hiện của Soeur Bê Trên Giám Tỉnh, quý Soeurs trong Ban tổ chức cùng tất cả các em.

Khóa ơn gọi hè này được tổ chức đặc biệt dành cho các em từ lớp 12, cao đẳng và đại học với mong muốn các em được biết hơn về Đời Sống Thánh Hiến và Hội dòng Chúa Quan Phòng.

Mùa Hè năm nay, chào đón 40 em tham dự khóa, đông hơn các năm trước. Các em thuộc 15 Giáo xứ và nhiều Giáo phận khác nhau.

Sự tiếp đón niềm nở, nồng hậu và nhiệt tình của quý Soeurs trong Ban tổ chức và các em trong Khối Huấn luyện phần nào giúp các em thấy gần gũi và xóa đi được sự bỡ ngỡ ban đầu.



“Tiếng Gọi Giêsu” là chủ đề của khóa tìm hiểu năm nay. Tiếng Gọi Giêsu như một thông điệp muốn gửi đến các em: Giữa bận rộn của việc học tập và những ồn ào của chiếc điện thoại ngang qua nhưng thông tin vàng thau lẫn lộn. chúng ta vẫn lắng nghe và khám phá tiếng gọi Giêsu rất thật và rất gần với chúng ta. Giêsu - Ngài vẫn ở đó để yêu

thương và mời gọi mỗi chúng ta cách riêng tư và thân tình chỉ cần lặng và lắng đọng lòng mình, ít nhất là trong những ngày tìm hiểu ngắn ngủi này.

Tiếng gọi ấy có khi thật nhẹ nhàng nhưng lại rất mãnh liệt, tuy âm thầm, thân thương nhưng cũng rất sâu lắng. Tiếng gọi Giêsu sẽ giúp các em chọn lựa đúng con đường mà mình cần đi và qua con đường ấy

các em sẽ cảm nhận được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.



Đến với khóa tìm hiểu năm nay, ngoài việc học biết về Hội Dòng các em còn được học nhiều điều mới khác, đa



dạng và phong phú như: Tâm lý, Đời sống Thánh Hiến, Cầu nguyện, Sinh hoạt nhóm

Xin Chúa cũng không ngừng mở lòng và soi sáng để những gì các em được học, được tham gia, được đánh động và được mời gọi sẽ sinh hoa kết quả trong đời sống qua việc can đảm đáp lại lời gọi mời của Chúa. Xin Chúa cũng ban nhiều ơn lành xuống quý Cha, quý Soeurs trong Ban Tổ chức và giúp cho khóa ơn gọi hè được diễn ra tốt đẹp theo cách Chúa muốn và sinh ích cho mọi người.

Chúng ta cảm tạ Chúa đã gửi các em đến với Hội Dòng. Nguyên xin Chúa ban cho các em nhiều sức khỏe, niềm vui và lòng nhiệt thành để các em hăng say tham gia mọi hoạt động như một phần thưởng của mùa hè dành cho các em, hầu đem đến cho các em nhiều niềm vui và kỉ niệm tuyệt vời từ Tiếng Gọi Giêsu.

Marie - Martine Hoàng Thị Thu Anh,SPP